

NGHỊ QUYẾT**HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ BA (KHÓA XII)
về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, giai đoạn 2021-2025**

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của hợp tác xã kiểu mới trong nền kinh tế thị trường. Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã từ các thường xuyên được kiện toàn. Đến nay, toàn tỉnh có 1 Liên hiệp hợp tác xã, 234 hợp tác xã, tăng 152 hợp tác xã so với năm 2016; tỷ lệ hợp tác xã hoạt động khá, tốt đạt 71,4%; các hợp tác xã trên địa bàn được tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội và đã xuất hiện một số hợp tác xã có mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, 57 hợp tác xã có 93 sản phẩm OCOP (chiếm tỷ lệ 70,1% sản phẩm OCOP cấp tỉnh), các sản phẩm của hợp tác xã phong phú, đa dạng, được thị trường quan tâm. Người dân đã mạnh dạn thay đổi tư duy để sản xuất hàng hóa phù hợp với nhu cầu của thị trường, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các thành viên hợp tác xã, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, xây dựng nông thôn mới; từng bước khẳng định vai trò của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế như: Hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã chưa cao; quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; sự liên kết giữa các hợp tác xã và giữa hợp tác xã với các thành phần kinh tế khác chưa bền vững; một số hợp tác xã chưa làm tốt dịch vụ bao tiêu sản phẩm cho các thành viên; một số địa phương chưa thực sự coi trọng công tác phát triển hợp tác xã...

Để thực hiện có hiệu quả chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ (khóa XII) đề ra và tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời gian tới; hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba (khóa XII) quyết nghị một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã từng bước trở thành động lực phát triển kinh tế của tỉnh, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp, thay thế dần quy mô kinh tế hộ gia đình. Tập trung phát triển hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực và các ngành hàng chính theo định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP của tỉnh, có liên kết chặt chẽ giữa các thành viên, giữa hợp tác xã với hộ, nhóm hộ, liên kết giữa các hợp tác xã với hợp tác xã, doanh nghiệp.

Hợp tác xã phải được xây dựng và phát triển thực chất trên nền tảng và yêu cầu tất yếu của nền sản xuất với mục tiêu liên kết tạo ra sản phẩm hàng hóa có tính đồng nhất, quy mô tập trung.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 2 Liên hiệp hợp tác xã, 350 hợp tác xã, trong đó có khoảng 70% là hợp tác xã nông nghiệp và nông nghiệp tổng hợp; tỷ lệ hợp tác xã hoạt động khá, tốt đạt từ 75% trở lên; thu nhập bình quân các thành viên hợp tác xã đạt 6 triệu đồng/người/tháng; trung bình mỗi hợp tác xã có từ 15 thành viên trở lên; có ít nhất 20% hộ nông dân sản xuất nông nghiệp tham gia thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc có liên kết sản xuất với hợp tác xã, doanh nghiệp.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

2. Về công tác tuyên truyền

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức thích hợp nhằm thống nhất nhận thức trong toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân hiểu rõ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội; bản chất, mô hình hợp tác xã kiểu mới. Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã phải từng bước trở thành động lực để phát triển kinh tế của tỉnh, đặc biệt trong thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất hàng hóa. Xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

3. Vận dụng triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách của nhà nước về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 195-KH/TU ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Trung ương; trong đó, tập trung hỗ trợ các nội dung, hạng mục cấp thiết đối với kinh tế tập thể nhằm tránh dàn trải, nâng cao hiệu quả hỗ trợ. rà soát các cơ chế, chính sách quản lý, ưu đãi, hỗ trợ đã ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số cơ chế, chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác bảo đảm đồng bộ, thiết thực, phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của tỉnh.

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể

Nâng cao hiệu quả, năng lực điều hành, quản lý, tổ chức hoạt động của hợp tác xã thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về năng lực quản lý, kỹ thuật sản xuất; thực hiện tốt chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học vào làm việc tại các hợp tác xã. Tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ hợp tác xã thu hút/kết nạp thêm thành viên, tăng vốn góp của thành viên vào hợp tác xã, tổ hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi để thành lập mới hợp tác xã. Vận động các hợp tác xã cùng ngành nghề, lĩnh vực tham gia thành lập các liên hiệp hợp tác xã để tăng quy mô và sự gắn kết giữa các thành viên, nâng cao sức cạnh tranh, hoạt động hiệu quả theo định hướng, thế mạnh sản phẩm của địa phương.

Phát triển mô hình hợp tác xã sản xuất theo chuỗi giá trị, kịp thời phổ biến nhân rộng các mô hình hợp tác xã điển hình, hoạt động có hiệu quả; đẩy mạnh hỗ trợ hợp tác xã xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm; hỗ trợ hợp tác xã đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm để mở rộng quy mô hoạt động của hợp tác xã. Thực hiện chuyển đổi số đối với các hợp tác xã đủ năng lực, điều kiện; quản lý và vận hành tốt hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin của tỉnh về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Chú trọng phát huy nguồn nội lực của hợp tác xã, tận dụng tối đa nguồn hỗ trợ của nhà nước, nguồn tín dụng, vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng hạ tầng cơ sở cho sản xuất và chế biến; tăng cường liên kết với doanh nghiệp, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

5. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã

Thường xuyên rà soát, kiện toàn và nâng cao vai trò trách nhiệm hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã các cấp đảm bảo thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp điều hành và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Hằng năm, lồng ghép nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị và gắn với xây dựng nông thôn mới, đưa kinh tế tập thể từng bước trở thành hạt nhân kinh tế tại khu vực nông thôn.

Nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo và chức năng quản lý nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tham mưu cho Ban chỉ đạo trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện và ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.

Phát huy vai trò của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh, tạo điều kiện hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn,... mở rộng sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển.

Thành lập tổ công tác và phân công cán bộ chuyên trách ở các huyện, thành phố để thực hiện chức năng hỗ trợ, tư vấn cho hợp tác xã.

6. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Liên minh hợp tác xã tỉnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã; tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho việc hình thành và phát triển hợp tác xã, là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên; tổ chức, củng cố lại hoạt động của các hợp tác xã theo đúng Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Tăng cường nguồn lực, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho cán bộ tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động và thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, dịch vụ công và một số nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đảng đoàn, Ban cán sự đảng, các huyện, thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tổ chức quán triệt nghị quyết này và xây dựng chương trình (kế hoạch) thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.

2. Các Ban xây dựng Đảng: Theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

3. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo ban hành cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện có hiệu quả về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 và nghị quyết này.

4. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, kiểm tra việc triển khai việc thực hiện nghị quyết, định kỳ hằng năm tổ chức đánh giá sơ kết, rút kinh nghiệm và báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kết quả thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này được phổ biến rộng rãi.

Nơi nhận:

Gửi bản giấy:

- Ban Bí thư Trung ương,
- Văn phòng Trung ương Đảng, (báo cáo)
- Ban Kinh tế Trung ương,

Gửi bản giấy và bản điện tử:

- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc
- Đảng đoàn HĐND, BCS đảng UBND tỉnh (thực hiện),
- Các Ban xây dựng đảng Tỉnh ủy
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M TỈNH ỦY

BÍ THƯ



Hoàng Duy Chinh